



## “กสิกรฯ” บริการแก้ปมขัดแย้ง “ธุรกิจงงสี” - ค่าใช้จ่าย 5 แสน

นายพีระพัฒน์ เจริญประยูร Managing Director, Wealth Planning and Noncapital Market Head, Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า KBank Private Banking เปิดให้บริการ “แก้ไขความขัดแย้งของครอบครัว” อย่างเป็นทางการมา 6 ปีแล้ว พบว่ามีลูกค้าเข้ามาขอความช่วยเหลือและให้ความสนใจในเรื่องนี้ค่อนข้างมาก โดยบริการดังกล่าวต่อยอดจากบริการจัดทำ “ธรรมนูญครอบครัว”

“มีหลายครอบครัวที่ไม่สามารถเจรจาหรือขัดแย้งก่อนจะทำธรรมนูญครอบครัว ทำให้ธุรกิจครอบครัวไม่สามารถเดินหน้าได้ จึงเป็นที่มาของการเปิดบริการ แก้ไขความขัดแย้งของครอบครัว ที่จะเข้ามาช่วยเสริม เพื่อยุติปัญหาดังกล่าวเนื่องจากลูกค้ำมองธนาคารมีความเป็นกลางที่จะเข้ามาช่วย” โดยบริการที่ว่านี้ จะดึงผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เข้ามา ทั้งนักจิตวิทยา และนักกฎหมาย เพื่อเข้ามาช่วยพูดคุยถึงปัญหาและให้ข้อมูลทางด้านกฎหมาย รวมถึงทางออกร่วมกัน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจของคู่กรณี โดยมีธนาคารเป็นตัวช่วยบริหารจัดการภาพรวม ซึ่งการคิดค่าใช้จ่ายของบริการนี้จะคิดเป็นแพ็คเกจ อยู่ที่ราว 4 - 5 แสนบาท

สำหรับปมขัดแย้งหลัก ๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ดิน เช่น ครอบครัวหนึ่งมีที่ดิน 1 แปลงที่น้องบางคนอยากขาย แต่บางคนอยากเก็บไว้ ไม่สามารถหาทางออกร่วมกันได้ หรือกรณีการถือหุ้นในธุรกิจครอบครัวที่พ่อแม่แบ่งหุ้นให้ไม่เท่ากัน เป็นต้น ซึ่งบริการแก้ไขความขัดแย้งของครอบครัว จะมีจุดเด่น 3 เรื่อง คือ 1. ทำให้การจัดการงสีและธุรกิจครอบครัวเดินหน้าต่อไปได้ 2. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เพราะไม่ต้องไปสู้กระบวนการในชั้นศาล

ที่ต้องใช้ระยะเวลาหลายปีและค่าใช้จ่ายสูง และ 3. สามารถรักษาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว หรือพันธมิตรทางธุรกิจเอาไว้ได้

“ในช่วงที่เราเริ่มมีการให้บริการอย่างไม่เป็นทางการพบว่า ใน 10 ครอบครัว จะมี 4 บ้านที่พูดคุยเรื่องและเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ และอาจมีอีก 4 บ้านที่แยกกัน แต่สามารถจบกันได้ด้วยดี ส่วนที่เหลือจะเป็นกลุ่มที่ไม่จบและมีการฟ้องร้องต่อศาลแต่ในท้ายที่สุดทั้ง 3 กรณี เชื่อว่าทุกฝ่ายได้ประโยชน์หมด เขาสามารถเก็บธุรกิจงงสีได้ ความสัมพันธ์พี่น้องยังดี และทำให้ภาพรวมของประเทศก็ดีขึ้นด้วย โดยเคสที่เราสามารถช่วยยุติปัญหาความขัดแย้งได้ และเป็นเคสที่มีความภูมิใจ เป็นกรณีเกี่ยวกับเรื่องที่ดินแปลงสำคัญมาก ๆ ในกรุงเทพฯ ซึ่งทะเลาะกันมา 8 ปี และเราใช้เวลา 3 ปี ในการเจรจาและแก้ปัญหา ให้ครอบครัวกลับมาพูดคุย และธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้”

นายพีระพัฒน์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีฐานลูกค้าอยู่ที่ราว 12,000 ราย หรือประมาณ 10,000 ครอบครัว มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) ประมาณ 9 แสนล้านบาท โดยปัจจุบันมีบริการด้วยกัน 6 บริการ ได้แก่ 1. วางกติกาครอบครัว หรือทำธรรมนูญครอบครัว 2. จัดการความเสี่ยงทั้งเรื่องกฎหมาย ภาษี สัญชาติ และการหย่าร้าง 3. การวางโครงสร้างถือครองทรัพย์สิน ทั้งในรูปแบบทรัสต์สินกสี หรือพอร์ตการลงทุน 4. การส่งต่อทรัพย์สิน เพื่อไม่ให้พี่น้องทะเลาะกัน 5. การทำสาธารณกุศล การตั้งมูลนิธิหรือบริจาค โดยแนะนำการลงทุนและวางกรอบงบประมาณ สำหรับทำสาธารณกุศล และ 6. การทำสำนักงานครอบครัว ช่วยบริหารจัดการในเรื่องที่ไม่ใช่สินทรัพย์ เช่น การเก็บเอกสาร หรือรายรับรายจ่าย

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ.ข่าวผู้ที่หุ้น  
โทร. (02) 555-0923-25

www.thaicorporatenews.com

- ตรวจสอบรายชื่อลงประกาศ
- ดาวน์โหลดหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงประกาศ

## HOT LINE

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา

02-555-0700 กด 1

Download หลักสูตรอบรมได้ที่

www.dst.co.th

บริการออกแบบ  
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ทุกชนิด 02-555-0921



## SCBX ผนึกยักษ์เกาหลี ชิงไลเซนส์ Virtual Bank

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX ของธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศร่วมมือกับ “KakaoBank” ธนาคารดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ ลงนามจัดตั้ง “Consortium” เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอใบอนุญาต (License) การจัดตั้ง Virtual Bank จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

โดยการลงนามจัดตั้ง “Consortium” ครั้งนี้ SCBX จะมีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ “KakaoBank” จะมีสัดส่วนการถือหุ้นอย่างน้อย 20% ทั้งนี้ SCBX และ KakaoBank กำลังร่วมกันพิจารณาหาพันธมิตรเพิ่มเติม เพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนความแข็งแกร่งให้ครบทุกมิติในการขอใบอนุญาตเพื่อจัดตั้งและประกอบธุรกิจ Virtual Bank ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาบริการสำหรับกลุ่มที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงินในระบบ (Underserved Group) ให้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และทั่วถึง

ก่อนหน้านี้ ธนาคารกรุงไทย ได้ประกาศชัดเจนให้มีความสนใจในการยื่นขอไลเซนส์ “Virtual Bank” เช่นเดียวกัน โดยผ่านความร่วมมือกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ AIS ซึ่งจะเป็นผู้ร่วมลงทุนเป็นผู้ให้บริการ Virtual Bank นอกจาก SCBX และธนาคารกรุงไทย ที่ประกาศชิงไลเซนส์ Virtual Bank แล้ว ยังมีผู้ประกอบการเจ้าใหญ่ให้มีความสนใจในตลาดนี้ เช่น เจริญโภคภัณฑ์ ในวงการทราบกันดีว่ากลุ่ม ซี.พี. สนใจและต้องการขยายบริการธุรกิจการเงินอย่างเต็มตัว อย่างไรก็ตาม ยังไม่แน่ชัดว่ากลุ่ม ซี.พี. จะจับมือกับพันธมิตรรายใด หรือเลือกดำเนินการเอง

เนื่องจากกลุ่มธุรกิจมีศักยภาพทั้งในแง่ฐานลูกค้าผู้ใช้บริการมือถือและอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ซึ่งหลังดีลควรวรรดิแตกก็จะทำให้มีฐานลูกค้ามือถือกว่า 51 ล้านราย และอินเทอร์เน็ต

บรอดแบนด์ “ทรูออนไลน์” อีกราว 4.7 ล้านราย รวมทั้งกลุ่ม ซี.พี. ได้เข้าสู่ธุรกิจการเงินมานานแล้ว ผ่านบริษัท แอสเซนด กรู๊ป

ที่ผ่านมาเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซี.พี.) เข้าสู่ธุรกิจการเงินผ่านบริษัท แอสเซนด กรู๊ป จำกัด เจ้าของอีวอลเล็ตอย่าง “ทรูมันนี่” (TrueMoney) และในปี 2559 บริษัท แอนท์ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเชส กรู๊ป ในเครืออาลีบาบา ได้ประกาศความร่วมมือกับบริษัท แอสเซนด กรู๊ป จำกัด และร่วมลงทุนในบริษัท แอสเซนด มันนี่ จำกัด

ขณะเดียวกัน บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART ได้ประกาศให้มีความสนใจในการให้บริการ Virtual Bank โดยผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร “KB Financial Group” กลุ่มธุรกิจการเงินชั้นนำในประเทศเกาหลีใต้ โดยได้ระบุว่าได้เริ่มมีการหารือในเรื่องนี้มาสักกระยะแล้ว

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก่อนหน้านี้ได้ประกาศเลื่อนกำหนดการออกหลักเกณฑ์การอนุญาตให้จัดตั้ง Virtual Bank ฉบับสมบูรณ์ออกไป โดยคาดว่าจะเสนอหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้กระทรวงการคลังพิจารณาภายในเดือนกรกฎาคม 2566 โดยภายหลังจากเสนอหลักเกณฑ์การอนุญาตให้จัดตั้ง Virtual Bank ให้กระทรวงการคลังพิจารณาภายในเดือนกรกฎาคม 2566 แล้ว จะจะมีการเปิดรับสมัครได้ในช่วงปลายไตรมาส 3 ปี 2566 ก่อนจะมีกระบวนการคัดเลือกและประกาศผู้ที่เหมาะสมภายในสิ้นปี 2567 ซึ่ง Virtual Bank ที่มีความพร้อมน่าจะเริ่มเปิดดำเนินการได้ภายในสิ้นปี 2568 ทั้งนี้ ธปท. ยังคงยืนยันการให้ใบอนุญาตการจัดตั้ง Virtual Bank อยู่ที่ 3 รายเช่นเดิม โดยมองว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสม และต้องการประเมินผลจากการจัดตั้งก่อนจะมีการทบทวนเปิดใหม่อีกครั้ง 🌊

### In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษาจีน - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน - Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th



**บริษัท เฟรคฟิล์มส์ เอเชีย จำกัด**

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 / 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เฟรคฟิล์มส์ เอเชีย จำกัด ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 / 2566 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 20 หมู่ที่ 5 ถนนศิริมิ่งคลาจารย์ ตำบล สุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อบริษัท)


วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมตราของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพียงกันด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความ  
นับถือ

ลงลายมือชื่อ.....กรรมการ  
(นายธีรชาติ แพรงค์ ดาเลซีไอ)



ฉบับที่ 3153 วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ลำดับที่ 1

บริษัท คอมพิวเตอร์ ฟอรัมส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
259 ซอยอมรินทร์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (วิสามัญ) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท...คอมพิวเตอร์ ฟอรัมส์ (ประเทศไทย)... จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท...คอมพิวเตอร์ ฟอรัมส์ (ประเทศไทย)... จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 3 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 259 ซอยอมรินทร์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้


วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 พิจารณาการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววิรัชิกา ภูมิขลุ่ยพิทักษ์)

กรรมการ

ฉบับที่ 3153 วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ลำดับที่ 2



**Mandom Corporation (Thailand) Limited**  
Sathorn Square Office Tower, 28<sup>th</sup> Floor  
98 North Sathorn Road, Silom, Bangkok,  
Bangkok 10500, Thailand  
Tel. 66(0) 2163 2828 Fax. 66(0) 2163 2832

บริษัท แมคนดอมคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  
98 อาคารสารสินแควร์ ชั้น 28  
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

27 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566


เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 98 อาคารสารสินแควร์ ชั้น 28 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. รับรองการแก้ไขเพิ่มเติมของบริษัท


จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดไปเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพียงกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายสิทธิชัย สอนกর্ণ)

กรรมการ



ฉบับที่ 3153 วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ลำดับที่ 3



**บริษัท ดอยชีว จำกัด**  
**CHOI - CHEW CO., LTD**

เลขที่ 12 ซอยสุขุมวิท 26 อ.สุขุมวิท  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10140  
Office : 12 Sukhumvit Soi Sukhumvit 26  
Kajornsara Bangkok 10140 Thailand  
Tel : (662) 429-1432  
Fax : (662) 4294931

โรงงาน : 135 หมู่ 1 อ.เพนียดนอก อําเภอบางแพะ  
จังหวัดปัตตานี เพนียดนอก อําเภอปัตตานี 91140  
Factory : 135 Mu 1 Penhadeok Road  
District: Patani Rajaburi 91140  
Tel : (0035) 229-271-2  
Fax : (0035) 229-273

ที่ อ. 01/2566

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ดอยชีว จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารในฉบับนี้

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ดอยชีว จำกัด มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ดอยชีว จำกัด อาคารโรงงานบริษัท เลขที่ 135 หมู่ 1 อ. เพนียดนอก ตำบลเพนียด อําเภอบางปะก้อ จังหวัดปัตตานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาคงตั้งกรรมการบริหารตามวาระ

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือมอบอำนาจให้บุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรชัย สอนกর্ণ)

กรรมการบริหารบริษัท



ฉบับที่ 3153 วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ลำดับที่ 4

## คลินิกแก้หนี้ครัวเรือน ล้างหนี้เสียบัตรเครดิต 1.2 แสนบัญชี

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ สายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวในงานแถลงข่าวและเสวนา “คลินิกแก้หนี้ by SAM ต่อพลังชีวิต พลิกฟื้นเศรษฐกิจ ให้ยั่งยืน” ว่า หนี้ครัวเรือนของไทยปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 60% มาเป็นกว่า 90% ของจีดีพี ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นปัญหาที่สำคัญ เนื่องจากหนี้ครัวเรือนที่สูงจะทำให้ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจอ่อนแอลง จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีการจัดตั้งคลินิกแก้หนี้ขึ้นมาในปี 2560

โดยในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ และภายหลังมีการปรับเกณฑ์เพื่อให้ตอบโจทย์การแก้หนี้ให้ครอบคลุมมากขึ้น จึงคาดว่าจะช่วยให้มีลูกหนี้เข้าโครงการมากยิ่งขึ้น คาดหวังว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 คลินิกแก้หนี้ตั้งเป้าจำนวนบัญชีที่เข้าโครงการอย่างน้อยอีก 5 หมื่นบัญชี

ในเดือนกรกฎาคม ธปท. ออกมาตรการแก้หนี้เพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยในเรื่องของหนี้ครัวเรือน ทั้งการก่อหนี้ใหม่ และแก้หนี้เดิม โดยจะเป็นการออกมาเป็นมาตรการรวมแพ็คเกจ ซึ่งจะพิจารณาหนี้ในจุดที่มีความเปราะบาง และมีปัญหา ก่อน เช่น หนี้ที่ไม่มีหลักประกัน เพราะเป็นหนี้ออกเบี้ยสูง ขณะที่สินเชื่อเช่าซื้อจะต้องรอให้ ธปท. มีอำนาจในการควบคุมก่อน แต่โดนหลักจะเน้นคุ้มครองเรื่องมาร์เก็ตคองดักต์เป็นหลัก เช่น การขายผลิตภัณฑ์ เป็นหลัก

นายธวัชพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ปี 2560 SAM ได้รับมอบหมายจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้เป็นผู้ดูแล “โครงการคลินิกแก้หนี้

by SAM” ถึงปัจจุบัน มีจำนวนลูกหนี้ที่ลงนามสัญญาเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 40,030 ราย หรือ 116,947 บัญชี คิดเป็นภาระหนี้เงินต้นตามสัญญา 7,928 ล้านบาท โดยเป็นลูกหนี้ที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว สามารถกลับไปดำเนินชีวิตหรือธุรกิจได้ตามปกติ จำนวน 1,312 ราย หรือ 3,351 บัญชี คิดเป็นภาระหนี้เงินต้นตามสัญญาประมาณ 179 ล้านบาท

ลูกหนี้ที่เข้าโครงการส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Gen X และ Gen Y และประมาณ 90% เข้ามาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดย Gen Y มีจำนวนบัญชี 2 ใน 3 แต่ Gen X มีมูลค่าที่สูงกว่า โดยในแต่ละเดือนจะมีจำนวนผู้สมัครเข้าโครงการประมาณ 300,000 ราย แต่มีจำนวนที่ผ่านเกณฑ์ไม่มาก แต่ภายหลังจากการปรับเกณฑ์จะเห็นว่ามีลูกหนี้เข้าโครงการเพิ่มเท่าตัว จากเดิม 6,000 รายต่อเดือนเพิ่มเป็น 1.2 หมื่นรายต่อเดือน และส่วนใหญ่ 60% เป็นลูกหนี้ใน กทม.-ปริมณฑล และที่เหลืออยู่ในภูมิภาค

หลังจากได้มีการประกาศปรับเกณฑ์คุณสมบัติใหม่ให้กับลูกหนี้ที่มีสถานะเป็นหนี้เสีย (NPL) บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ค้างชำระเกินกว่า 120 วัน (ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือนปัจจุบันมีสถานะค้างชำระตั้งแต่ 121 - 150 วันขึ้นไป) สามารถเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ได้เลย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมาจากเดิมต้องมีสถานะเป็นหนี้เสียก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ทำให้ยอดจำนวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการในเดือน พ.ค. เพิ่มขึ้นสูงถึง 17,600 ราย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 288 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าเมื่อถึงสิ้นปี 2566 จะมีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นถึง 155,000 บัญชี

### **In-House Training** บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ

พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

และนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน

- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th



# TTB ประเมินเศรษฐกิจโลกครึ่งปีหลัง จุดการส่งออกไทยแผ่ว

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ TTB Analytics ประเมินการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง ในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 จากแรงกดดันด้านราคาและอัตราดอกเบี้ย หากแต่ตลาดแรงงานยังทยอยฟื้นตัว ซึ่งมีส่วนช่วยพยุงให้เศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่ยังขยายตัวได้ ยกเว้นบางแห่งที่เกิดความเปราะบางในการจ้างงาน มีโอกาสเกิดการถดถอยเชิงเทคนิค โดยเงินเฟ้อทั่วโลกที่ชะลอตัวทำให้การดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดมีความจำเป็นลดลง

นับแต่ต้นปี 2566 การขยายตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกยังคงชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง หลังการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางส่วนใหญ่เพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ ขณะที่การเปิดประเทศของจีน แม้ถือเป็นความหวังว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจโลกกลับมาขยายตัวแข็งแกร่งมากขึ้นหลังยุคโควิด-19 แต่จนถึงปัจจุบัน การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนยังเป็นไปในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป

แม้ล่าสุดในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2566 ธนาคารโลกได้ออกมาปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจโลกปี 2566 ขึ้นมาเป็น 2.1% จาก 1.7% ในการประเมินรอบต้นปี แต่ยังเป็นทิศทางที่ชะลอตัวลงจากปี 2565 ซึ่งขยายตัวที่ 3.1% และโดยภาพรวมของการปรับเพิ่มประมาณการปีนี้ เกิดจากการที่เศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจขนาดใหญ่ส่วนมากยังมีเสถียรภาพ ไม่ได้ทรุดตัวแรงเท่าที่คาดการณ์ไว้ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา แม้เจอแรงกดดันจากดอกเบี้ยและเงินเฟ้อในระดับสูงสำหรับในระยะต่อไปในปี 2567 คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ 2.4%

สำหรับภาพเศรษฐกิจโลกในครึ่งหลังปี 2566 หากประเมินจากปัจจัยด้านมหภาคของประเทศต่าง ๆ ที่สำคัญในปัจจุบันพบว่าสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก กลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจแผ่วลง แต่ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อได้ อาทิ 1. เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ที่แม้การส่งออกสินค้าและความต้องการสินค้าในประเทศชะลอลง แต่ตลาดแรงงานโดยรวมที่ยังเข้มแข็ง และเงินเฟ้อที่ลดลงต่อเนื่อง ทำให้โดยรวมกำลังซื้อยังมีอยู่ 2. เศรษฐกิจจีนและญี่ปุ่น รวมทั้งเศรษฐกิจไทย มีทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่องจากการบริโภคในประเทศและภาคบริการ แต่แรงส่งในครึ่งปีหลังอาจแผ่วลงบ้าง ส่วนการผลิตและการส่งออกสินค้ามีทิศทางชะลอตัวลงสอดคล้องกับภาวะการค้าโลก ขณะที่การจ้างงานมีทิศทางทยอยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง

กลุ่มที่ 2 กลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มเปราะบางอยู่ อาทิ 1. เศรษฐกิจอังกฤษ กำลังประสบภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจชะงักงัน โดยเกิดความเปราะบางทั้งในด้านการส่งออกและการบริโภค รวมถึงอัตราการว่างงานสูงกว่าช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19

2. เศรษฐกิจยูโรโซน ซึ่งปัจจุบันแรงส่งของการเติบโตทางเศรษฐกิจชะงักงันหรือไม่มีการเติบโต (การเติบโตไตรมาสต่อไตรมาส) ทั้งจากการส่งออกสินค้าที่ชะลอตัวลง และการบริโภคภายในภูมิภาคที่หดตัวต่อเนื่องจากผลของภาวะสงครามในยูเครน ค่าครองชีพและการเร่งขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ ECB หรือธนาคารกลางสหภาพยุโรป

## In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษาอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th



# SCB EIC หั่นส่งออกโต 0.5% มองหนี้สาธารณะเพิ่ม

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) คงประมาณการขยายตัวเศรษฐกิจไทยปี 2566 ไว้ที่ 3.9% ตามการบริโภคภาคเอกชนและภาคท่องเที่ยว รวมถึงภาคบริการที่ฟื้นตัวดี แม้การส่งออกไม่สดใสนัก

SCB EIC คาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงอยู่ที่ 30 ล้านคน ขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติมีโอกาสแตะ 1.27 ล้านล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าใกล้ค่าเฉลี่ยในปี 2562 มากขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนตลาดแรงงานให้ฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจ้างงานในภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว


ด้านการส่งออกไทยในช่วงที่เหลือของปีไม่สดใส และเป็นปัจจัยเสี่ยงด้านต่ำที่สำคัญของเศรษฐกิจ SCB EIC ปรับลดคาดการณ์มูลค่าส่งออกสินค้าไทยปีนี้เหลือโต 0.5% (เดิม 1.2%) จากอุปสงค์โลกที่ยังอ่อนแอ แรงหนุนตลาดส่งออกจีนที่แผ่วกว่าคาด และความเสี่ยงด้านต่ำของเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในกรณีฐานเศรษฐกิจไทยมีโอกาสเผชิญกับเอลนีโญระดับอ่อนถึงรุนแรงในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ คาดว่า จะสร้างความเสียหายในภาคเกษตรราว 40,000 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในปีหน้า

สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะขยายตัวชะลอลงมาก อยู่ที่ 2.1% ตามราคาพลังงานในประเทศที่ปรับลดลง แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนจากมาตรการอุดหนุนราคาพลังงานภาครัฐ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะยังอยู่ในระดับสูงเทียบจากอดีต

อยู่ที่ 1.7% สะท้อนการทยอยส่งผ่านต้นทุนจากผู้ผลิตสู่ราคาผู้บริโภค และแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ในช่วงที่เศรษฐกิจไทยฟื้นตัว

SCB EIC คาดว่านโยบายการเงินไทยจะทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องสู่ Terminal Rate ที่ 2.5% ในไตรมาส 3 ตามแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวต่อเนื่อง และเงินเฟ้อแม้จะกลับมาอยู่ในกรอบแล้ว แต่ยังมีความเสี่ยงด้านสูงจากการส่งผ่านต้นทุนและแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ ภาวะการเงินไทยจึงมีแนวโน้มตึงตัวต่อเนื่อง

เศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้งจะยังมีความไม่แน่นอนสูงจากการจัดตั้งรัฐบาลใหม่และนโยบายภาครัฐ SCB EIC มองในกรณีฐาน ไทยจะได้รับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ในช่วงเดือนสิงหาคม คาดว่าจะส่งผลต่อการเบิกจ่ายของรัฐบาลในงบประมาณนี้ไม่มากนัก เนื่องจากรัฐบาลได้เร่งเบิกจ่ายงบฯ ลงทุนและเร่งอนุมัติโครงการลงทุนไว้ก่อนยุบสภา อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่การจัดตั้งรัฐบาลใหม่อาจล่าช้าไปถึงปลายเดือนตุลาคม ซึ่งจะกระทบการเบิกจ่ายงบประมาณในงบประมาณ 2567

ด้านหนี้สาธารณะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกฉากทัศน์ของการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ จากการดำเนินการตามรายจ่ายจากชุดนโยบายหาเสียง นอกเหนือจากแรงกดดันจากรายจ่ายเข้าสู่สังคมสูงอายุที่มีอยู่เดิม สะท้อนความจำเป็นต้องปฏิรูปการคลังเพื่อสร้างที่ยั่งยืนทางการคลัง 

## In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th



— ผู้ทำบัญชี —  
ต้องอบรม... 1 ปี  
ให้ครบ 12 ชั่วโมง  
เก็บชั่วโมง CPD  
“ธรรมนิติ” ผู้นำด้านการอบรม CPD ราคาพิเศษ  
เริ่มต้นที่... **900.-**



▶ [www.dst.co.th](http://www.dst.co.th)



▶ 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4



▶ 02-555-0710



▶ Dharmniti Seminar & Training



▶ @dharmaiseminar, @dharmaithr



Download  
ตารางสัมมนา

# รับลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์

ลงประกาศง่าย ผ่านเว็บไซต์ เพียง **4** ขั้นตอน (ลงทะเบียนได้ 24 ชม.)



## ประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้น



- ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 7 วัน** สำหรับมติทั่วไป
- ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 14 วัน** สำหรับมติพิเศษ



## เรื่องที่ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์

<p>เชิญประชุมผู้ถือหุ้น รับรองงบการเงิน</p>	<p>การจ่ายเงินปันผล, ย้ายสำนักงานใหม่</p>	<p>เปลี่ยนชื่อบริษัท, แก้ไขเพิ่มเติมตราสำคัญ</p>	<p>เลิกบริษัท, เลิกห้าง, ชำระบัญชี</p>
<p>เปลี่ยนแปลงกรรมการ เข้า - ออก</p>	<p>แก้ไขข้อบังคับ, แก้ไขวัตถุประสงค์</p>	<p>เพิ่มทุน, ลดทุนบริษัท, ควบบริษัท</p>	<p>แปรรูป หจก. เป็นบริษัทจำกัด</p>



## รับลงประกาศโฆษณา

- ประกาศคำสั่งศาล
- อาญัติทรัพย์สิน
- ลงประกาศฟ้องร้อง
- บังคับจำนอง, โกงตอน, ล้มละลาย
- ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน
- ลงประกาศฟื้นฟูสภาพพนักงาน
- ประกาศข่าวเปิดตัวสินค้าและบริการ
- ฯลฯ

## อัตราค่าลงประกาศ

รับหนังสือพิมพ์			ไม่รับหนังสือพิมพ์	
รายการ	ราคาบุคคลทั่วไป	ราคาสมาชิก	Promotion Code	ราคาปกติ
1 รอบ	300 บาท	250 บาท	ON0501	200 บาท
10 รอบ	2,700 บาท	2,380 บาท	ON0502	2,000 บาท

หมายเหตุ

1. ราคาขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่โฆษณา 2. กรณีซื้อแพ็คเกจของสมาชิกฯ จะออกใบกำกับภาษี 1 แพคเกจ/1 บริษัท 3. สงวนสิทธิ์ใช้แพ็คเกจลงประกาศได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น